

Số: 11/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 1987

**CHỈ THỊ
TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO
CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG**

*

Từ sau ngày triển khai thực hiện thông tư 08/LB Liên Bộ Lao động- Y tế- Nội vụ- Tổng Công đoàn Việt Nam và chỉ thị 16/CT-UB ngày 12-5-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tình hình công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của nhiều đơn vị kinh tế cơ sở trên địa bàn thành phố ngày một tiến bộ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố thiết bị, cháy nổ có giảm dần, điều kiện làm việc có cải thiện, thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe đội ngũ công nhân viên chức và tăng năng suất lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng khá nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo sản xuất chưa nhận thức đúng về công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh môi trường xí nghiệp và phòng chống cháy nổ, chưa thi hành nghiêm túc các chủ trương chính sách, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đối với công tác này. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, vẫn tiếp tục xuất hiện như : vụ chìm tàu Vàm Cỏ 12, vụ nổ nồi hơi của phân xưởng đường cùn Xí nghiệp Dược phẩm 25, vụ cháy Xí nghiệp Đông lạnh 6, vụ tai nạn đá mài của Xí nghiệp Cơ khí Thủ Đức, cháy một dây chuyền Nhà máy bia Sài Gòn...

Để chấm dứt tình trạng phát sinh các vụ việc, vi phạm chế độ công tác bảo hộ lao động, cần phải chấn chỉnh lại một cách cơ bản công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị các cấp :

1) Kiểm điểm lại sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường xí nghiệp và phòng chống cháy nổ của từng cấp theo tinh thần chỉ thị 70/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Phân tích nguyên nhân thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh một cách cơ bản. Đặc biệt kiểm điểm việc thực hiện công tác bảo hộ lao động nữ.

2) Cán bộ quản lý sản xuất phải được học tập bồi dưỡng công tác bảo hộ lao động tối thiểu 2 năm 1 lần, có kiểm tra sát hạch. Nơi nào cán bộ quản lý đã qua bồi dưỡng công tác bảo hộ lao động nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ phải kiên quyết thay mới.

Cơ quan cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm huấn luyện sát hạch cấp dưới. Trường hợp cấp trên không đủ điều kiện thì cơ sở phải báo cáo với Sở Lao động và Liên hiệp Công đoàn thành phố để có kế hoạch giúp đỡ, tổ chức lớp học.

3) Các cơ quan làm chức năng cấp giấy phép hành nghề cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, cơ sở thành lập theo chỉ thị 54 và quyết định 34 phải kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường xí nghiệp và phòng chống cháy nổ. Nếu thấy không đạt yêu cầu thì không cấp giấy phép. Số cơ sở đã cấp giấy phép rồi, khi thấy không còn đủ điều kiện như ban đầu thì phải thu hồi giấy phép cho đến khi sửa chữa tốt mới trả lại, trường hợp không sửa thì rút giấy phép vĩnh viễn.

4) Các cơ quan cấp trên phải định kỳ kiểm tra bảo hộ lao động các đơn vị trực thuộc theo thông tư số 08, tối thiểu 2 năm 1 lần. Nơi nào không làm, để xảy ra các vụ tai nạn, cháy nổ thì cấp trên trực tiếp phải cùng chịu trách nhiệm với cơ sở. Những trường hợp cháy nổ nghiêm trọng gây chết người, thất thoát lớn tài sản Nhà nước ngoài việc thi hành kỷ luật hành chính, phạt trừ thưởng vật chất cuối năm từ 2% đến 10% quỹ phúc lợi và thưởng, còn phải xét đến việc xử lý theo luật pháp trong các điều 190, 191, 194 của Bộ Luật hình sự.

5) Giao cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Liên hiệp xã thành phố chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bảo hộ lao động trong khu vực kinh tế tập thể, cá thể và gia đình. Phải thật sự quan tâm như khu vực kinh tế Nhà nước. Hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động và Liên hiệp Công đoàn thành phố để theo dõi, hỗ trợ và tổng hợp báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố và Trung ương .

6) Các cơ quan như Sở Văn hóa thông tin, Đài phát thanh, Đài truyền hình, Công ty Phát hành sách thường xuyên đưa tin về tình hình bảo hộ lao động ở các xí nghiệp và cơ sở sản xuất.

7) Các cơ quan cung ứng hàng trang bị phòng hộ lao động phải sớm chuyển đổi sang cách làm ăn mới, phục vụ tốt sức khỏe công nhân, phục vụ tốt sản xuất. Hội đồng trang bị phòng hộ, ngoài các nhiệm vụ đã giao phải thường xuyên giám sát chặt các cơ quan cung ứng hàng trang bị bảo hộ lao động, nghiên cứu đề xuất

với Ủy ban Nhân dân thành phố biện pháp chấn chỉnh để sớm ổn định được tình hình cung ứng hàng trang bị bảo hộ lao động .

8) Các cơ quan là thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện thông tư 08 thành phố cần kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động trong những năm qua và đề ra biện pháp chấn chỉnh sao cho các thành viên thật sự có đủ điều kiện hoạt động đem lại hiệu quả cao.

9) Giao cho Ban chỉ đạo thực hiện thông tư 08 TP cùng Sở Tư pháp, Sở Tài Chánh, Cục Thống kê, Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban khoa học kỹ thuật và Chi nhánh bảo hiểm thành phố nghiên cứu trình Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tạm thời về thưởng phạt vật chất bảo hộ lao động vào quý 2/1987.

10) Giao cho Sở Lao động cùng với một số cơ quan chức năng của thành phố tổ chức kiểm tra lại toàn bộ chất lượng nội hơi thuộc thành phố quản lý đang hoạt động, báo cáo hiện trạng và kiến nghị về biện pháp xử lý gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

11) Sở Lao động, Liên hiệp Công đoàn thành phố (Ban chỉ đạo 08 thành phố) trong quý 3 tổ chức hội nghị chuyên đề phòng chống tai nạn lao động nhằm tổng kết đánh giá tình hình đề ra biện pháp thiết thực phục vụ tốt hơn công tác an toàn lao động trong thành phố.

12) Kinh phí vật tư dùng cho hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện thông tư 08 ở các cấp: quận, huyện, sở, ngành... do Ủy ban Nhân dân và cơ quan công đoàn cùng cấp xem xét duyệt cấp theo dự trù kế hoạch đầu năm và gửi về Ban chỉ đạo 08 TP theo dõi.

Yêu cầu các ngành và quận, huyện nghiên cứu triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn các ngành và quận, huyện kịp thời phản ảnh để Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn cụ thể hơn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Ái